

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Kính gửi:**

- UBND huyện Yên Thế;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao,
- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài;
- Các thế hệ con, cháu, chắt của cụ Kỳ Đồng  
Nguyễn Văn Cẩm tại Tahiti, thuộc Cộng hòa Pháp

Chúng tôi là con cháu của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm tại Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang, Việt Nam. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Yên Thế; UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các thế hệ con, cháu, chắt của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm tại Tahiti, thuộc Cộng hòa Pháp.

Chúng tôi rất vinh dự và tự hào là con cháu của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm được sinh ra trên quê hương Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang nơi cụ Kỳ Đồng gắn bó mưu thành sự nghiệp từ một chàng trai 20 tuổi, có công lao to lớn trong việc khai phá, đặt tên làng, tên xóm ngày nay của xã Hồng Kỳ. Cụ Kỳ Đồng là một danh nhân yêu nước tài hoa, đầy bản lĩnh, có trình độ, có tầm nhìn chiến lược, được con cháu và người dân nơi đây ca ngợi, đề cao, tôn nghiêm.

Ghi nhận công lao to lớn của cụ Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm, cán bộ và nhân dân xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã lập đền thờ. Năm 2012, đền thờ ông (tức động Thiên Thai) ở thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ (Yên Thế) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua hình ảnh của ông vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân nơi đây; tư tưởng và dấu ấn của ông để lại với vùng đất Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang thì rất sâu đậm cả về vật chất và tinh thần.

Hằng năm, vào ngày 24/2 (âm lịch), nhân dân xã Hồng Kỳ tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến công lao của Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm, Cùng với nghi lễ dâng hương, lễ hội Kỳ Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, hấp dẫn.

Các thế hệ con cháu luôn ghi nhớ và khắc ghi công lao của cụ với tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Chúng tôi là con cháu của cụ những người mang dòng máu Kỳ Đồng, trong tim mình luôn nuôi dưỡng hình ảnh của cụ.



Khi viết lá thư này chúng tôi vẫn còn nguyên những cảm xúc xúc động, bồi hồi như ngày 22/02/2024 gia đình cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm gồm 14 người từ đảo Tahiti (Polynesia thuộc Cộng hòa Pháp) sang thăm Việt Nam. Khi được gặp những người cùng dòng máu với chúng tôi, dòng máu Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, những cái ôm, những cuộc gặp gỡ, những giọt nước mắt của tình thân gia đình. Khi đó chúng tôi thấy đã không còn sự ngăn cách, khoảng cách về địa lý với những người chung dòng máu, những người cùng dòng họ với chúng tôi.

Và vui mừng hơn khi được biết biết phần thiêng của cụ đã sắp được trở về với lòng đất Việt. Con cháu chúng tôi rất mong cụ được trở về với nơi cụ gắn bó, làm nên sự nghiệp lớn đối với nhân dân và với Tổ quốc; mong muốn tên của cụ Kỳ Đồng còn sáng mãi trên quê hương Hồng Kỳ và trên miền quê giàu cách mạng.

Con cháu của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm đang sinh sống tại xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là con cháu nội tộc, ngoại tộc các đời thứ 5,6 của cụ hiện nay có khoảng trên 150 người. Hiện đang sống đoàn kết, sum vầy tại nơi cụ gắn bó mưu thành sự nghiệp. Đại diện con cháu nội tộc đời thứ 5 của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm đó là ông Nguyễn Văn Tiệp, hiện tại sinh sống ở Thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ.

Bằng tình cảm thiêng liêng, sâu nặng và cả tấm lòng tôn kính của con cháu và nhân dân; Con cháu, nội tộc, ngoại tộc có ước nguyện được đón nhận và an táng hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về quê hương Hồng Kỳ đặt tại khu Di tích lịch sử Động thiên thai thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm tại thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đã được quy hoạch nơi đặt phần mộ của cụ; để con cháu được thờ cúng và hương khói cho cụ và tình cảm dòng họ chúng tôi luôn được gắn kết bền chặt qua nhiều thế hệ, để tên gọi Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm còn vang mãi, được lưu truyền đến những thế hệ sau.

Theo thế hệ con cháu đời thứ 3 của cụ Kỳ Đồng kể lại khoảng năm 1907, mẹ của cụ Kỳ Đồng đã viết thư cho bộ trưởng thuộc địa Pháp đề nghị đưa cụ Kỳ Đồng trở về Việt Nam sau khi bị Pháp đưa đi đày tại đảo Marquesas (Polynesia, thuộc Pháp) từ năm 1897.

Con cháu, nội tộc, ngoại tộc chúng tôi rất mong UBND huyện Yên Thế; UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giúp đỡ để việc đưa hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Mong con cháu các thế hệ của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm tại đảo Tahiti (Polynesia thuộc Cộng hòa Pháp) cùng ủng hộ để thực hiện di nguyện của cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm khi còn sống đó là trở về quê hương Việt Nam cũng như nguyện vọng của mẹ cụ Kỳ Đồng năm 1907 để dòng họ "Văn Cẩm" tại Việt Nam và Tahiti, thuộc Cộng hòa Pháp luôn được thắt chặt và gắn bó qua các thế hệ hôm nay và mai sau.

UBND XÃ HỒNG KỶ XÁC NHẬN



*Am*  
PHÓ CHỦ TỊCH  
BÙI NGỌC NAM

CHÁU, CHÁT CỤ KỶ ĐỒNG  
NGUYỄN VĂN CẨM

*Hồng  
Nguyễn Thị Hồng*

*Vân*

*Nguyễn Thị Thu Vân*

*Uớc*

*Lê Minh Uớc*

*Liên*

*Nguyễn Văn Liên*

*Tiếp*

*Nguyễn Văn Tiếp*